



ประกาศเทศบาลตำบลเอราวัณ

เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเอราวัณ

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้ว เสนอต่อผู้บริหารประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเอราวัณ เป็นไปอย่างเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

เทศบาลตำบลเอราวัณจึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับเทศบาลตำบลเอราวัณ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร จึงขอประกาศใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลเอราวัณต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวภัทรภร เนตรสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ



แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเอราวัณ  
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ วรรค ๑๖ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งเป็นการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ โดยหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ “ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ เทศบาลตำบลเอราวัณ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ตามระเบียบฯ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนางบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเอราวัณและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เทศบาลตำบลเอราวัณ

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b> บทนำ	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
<b>ส่วนที่ ๒</b> บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๕ - ๖
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.๐๑)	๗ - ๘
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)	๙ - ๓๘

\*\*\*\*\*



## ส่วนที่ ๑

### องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

## บทนำ

### ๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมากขึ้น

เทศบาลตำบลเอราวัณ ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเอราวัณ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลเอราวัณขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

## ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน



๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

#### การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ แบบ ผด.๐๑ และ แบบ ผด.๐๒

#### ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ขึ้น

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการทำงานนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลเอราวัณ
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง



# ส่วนที่ ๒ บัญชี โครงการ/กิจกรรม

## ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

### ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

### ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง



## ส่วนที่ ๒

### องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- *บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (ผด.๐๑)*
- *บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)*

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๑

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๑.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ๑.๒ แผนงานการพัฒนาข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ๑.๓ แผนงานการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเป็นเมือง ท่องเที่ยว	๑ ๑ ๓	๑.๒๗ ๑.๒๗ ๓.๘๐	๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐	๑.๒๒ ๐.๖๑ ๐.๘๘	กองช่าง สำนักปลัด สำนักปลัด/กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๕</b>	<b>๖.๓๔</b>	<b>๒๓๐,๐๐๐</b>	<b>๒.๘๑</b>	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ๒.๑ แผนงานการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม ขนส่ง ๒.๒ แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนอย่าง ยั่งยืน ๒.๓ แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างบูรณาการ ๒.๔ แผนงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.๕ แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒ ๑๒ ๔ ๒ ๘	๒.๕๓ ๑๕.๑๘ ๕.๐๘ ๒.๕๓ ๑๐.๑๓	๖๐๑,๐๐๐ ๔๕๘,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐	๗.๓๕ ๕.๕๙ ๓.๑๘ ๐.๗๓ ๖.๔๒	สำนักปลัด/กองช่าง สำนักปลัด/กองช่าง สำนักปลัด สำนักปลัด/กองช่าง สำนักปลัด/กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๒๘</b>	<b>๓๕.๔๓</b>	<b>๑,๙๐๔,๐๐๐</b>	<b>๒๓.๒๗</b>	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง ๓.๑ แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา และการเรียนรู้ ๓.๒ แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ ๓.๓ แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙ ๔ ๖	๑๑.๓๙ ๕.๐๖ ๗.๕๙	๑,๔๘๕,๘๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐	๑๘.๑๖ ๑.๗๑ ๔.๕๒	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๑๙</b>	<b>๒๔.๐๔</b>	<b>๑,๙๙๕,๐๐๐</b>	<b>๒๔.๓๙</b>	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน					
๔.๑ แผนงานการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ของประชาชน	๑	๑.๒๗	๔๐,๐๐๐	๐.๔๙	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน	๘	๑๐.๑๓	๒,๔๔๖,๐๐๐	๒๙.๙๑	สำนักปลัด/กองช่าง
๔.๓ แผนงานการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มรายได้	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๙</b>	<b>๑๑.๔๐</b>	<b>๒,๔๘๖,๐๐๐</b>	<b>๓๐.๔๐</b>	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร					
๕.๑ แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน	๑	๑.๒๗	๘๐๐,๐๐๐	๙.๗๘	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงานการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ตลอดจนลูกจ้างของเทศบาล	๑	๑.๒๗	๔๐๐,๐๐๐	๔.๘๙	สำนักปลัด
๕.๓ แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการ ปฏิบัติงาน	๑๔	๑๗.๗๒	๓๐๙,๒๐๐	๓.๗๘	สำนักปลัด/กองช่าง /กองคลัง
๕.๔ แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	๒	๒.๕๓	๕๕,๐๐๐	๐.๖๗	กองคลัง
<b>รวม</b>	<b>๑๘</b>	<b>๒๒.๗๙</b>	<b>๑,๕๖๔,๒๐๐</b>	<b>๑๙.๑๒</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๗๙</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘,๑๗๙,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่  
แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แนวทางการพัฒนา ๑.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.			
๑.	โครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบโครงการและคำนวณงานก่อสร้างต่างๆ ในเขตเทศบาล	- ออกแบบแปลนโครงการและคำนวณต่างๆ ตามรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←														→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
\*\*\*\*\*

ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๑. ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ แผนงานการพัฒนาข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานของเทศบาล	- ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ,ค่าบริการโดเมนเนม ,ค่าจัดการเนื้อหาและหน้าเว็บไซต์ผ่านอินเทอร์เน็ต ค่าดูแลการแสดงผลของเนื้อหา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัดฯ	←													→



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ แผนงานการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม  
การเป็นเมืองท่องเที่ยว)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการคัดแยกขยะและพัฒนาขยะโดยชุมชน	- อบรมและรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง - การนำขยะที่คัดแยกแล้วไปใช้ประโยชน์	๒๐,๐๐๐	ชุมชน ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
\*\*\*\*\*

ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ แผนงานการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองท่องเที่ยว)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔																	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.									
๑	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ วันต้นไม้แห่งชาติ (วันวิสาขบูชา) หรือปลูกอย่างเข้าสู่ฤดูฝน	๓๐,๐๐๐	ชุมชน ทต.เอราวัณ	กองช่าง																					
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	- อบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พืชสมุนไพร และพืชอาหาร สายพันธุ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด																					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ แผนงานการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมขนส่ง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างห้องสุขาบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ก่อสร้างสุขา ขนาดกว้าง ๔.๑๘x๖.๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←—————→								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและถนน (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ แผนงานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมขนส่ง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกถนนทางเข้าเทศบาลตำบลเอราวัณ	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกถนนทางเข้าเทศบาลตำบลเอราวัณ ขนาดความยาว ๘๕ เมตร กว้าง ๖ เมตร หนา ๗ เซนติเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๓๐๑,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนอย่างยั่งยืน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	- สนับสนุนงบประมาณให้เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๒๐,๐๐๐	เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	สำนักปลัด	←	→												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคน  
และชุมชนอย่างยั่งยืน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑.	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	- ตรวจสอบสุขภาพประจำเดือนและทำกิจกรรมกลุ่ม	๓๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง				←-----→										
๒.	โครงการเงินอุดหนุนการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- ค่าตอบแทนผู้สำรวจข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง (มี.ค./ส.ค) ตัวละ ๓บาท/ครั้ง ปีละ ๖ บาท)	๓,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด					↔									↔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนอย่างยั่งยืน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- ค่าฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว ภายในเขตเทศบาลฯ ตัวละ ๓๐ บาท โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	๑๕,๐๐๐	ศพต. ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด														
๔.	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	- ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกด้วยการฉีดพ่นหมอกควัน รณรงค์การกำจัดยุงลาย ลูกน้ำ	๓๐,๐๐๐	เขตชุมชน ทต.เอราวัณ	กองช่าง														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนอย่างยั่งยืน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน วัยอันควร การตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	- อบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร ป.๕ ขึ้นไป	๓๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง														
๖.	โครงการ TO BE NUMBER ONE	- จัดกิจกรรมให้ความรู้ - จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง														
๗.	ป้องกันโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชน เพื่อควบคุมและป้องกัน และระงับโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๒๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง														



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.๑๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนอย่างยั่งยืน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๘.	ป้องกันและระงับอุบัติเหตุใหม่และอุบัติเหตุซ้ำ	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ รุ่น - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง				←									→
๙.	โครงการลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้จำนวน ๑ รุ่น - จัดกิจกรรม Green office	๓๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง				←									→
๑๐.	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว	- จัดหา วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือเพื่อบริการดูแล พื้นฟูกลุ่มเป้าหมาย - คัดกรองสุขภาพ การให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลที่บ้าน - การเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว - ค่าตอบแทนจำนวน ๒ ราย รายละเอียด ๕,๐๐๐ บ./เดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๑๐๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง				←									→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
\*\*\*\*\*

ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนอย่างยั่งยืน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สตรี และบุคคลในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด													
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ และการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ (๑๓ เม.ย. ของทุกปี)	๔๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด						↔							
๓.	ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)	- กิจกรรม walk rally - ค่ายสามวัย (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ) - การปลูกต้นไม้เพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัว	๕๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด													←————→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
 \*\*\*\*\*

ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างบูรณาการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	- จัดประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมตำบล	๓๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←													→
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	- กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล - กิจกรรม ๕ ส.	๑๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด						↔								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างบูรณาการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน	- อบรมเทคนิคการจัดทำแผนชุมชน สร้างภาวะผู้นำให้กับคณะกรรมการชุมชน	๑๘๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←→								
๒	โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเทศบาลเคลื่อนที่	- ให้บริการการแพทย์เคลื่อนที่และบริการอื่นๆ	๔๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด								←→				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ แผนงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนในและนอกสถานศึกษา	- ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เยาวชนในและนอกสถานศึกษา (ม.๑-ม.๓)	๓๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ แผนงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	- ฝึกอบรมให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ	๓๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←									→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- การฝึกอบรมและจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย ๕๐ คน - การทบทวนหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัดฯ													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.	- จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←									→
๓.	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล (EMS)	- จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน - จ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	๓๕๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←												→
๔.	โครงการการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร. กู้ภัยทางน้ำ	- จัดกิจกรรมฝึกซ้อมกู้ภัยทางน้ำ	๓๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←									→



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	- จัดซ้อมแผนก่อนช่วงเทศกาลสำคัญ, ตั้งจุดให้บริการ, จัดทำป้ายรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	๑๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด			←→			←→							
๖.	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการบริหารอำนาจการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอศรีสวัสดิ์	- อุดหนุนเงินให้กับ อบต.ด่านนาสวน	๔๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←→									
๗.	โครงการดำเนินการกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า, หมอกควัน	- ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า, จัดกิจกรรมรณรงค์	๑๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
๘.	โครงการการเรียนรู้และฝึกซ้อม อัคคีภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ	- ฝึกอบรมครู เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง และเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ จำนวน ๑ รุ่น	๕,๐๐๐	ศพต.ทต.เอราวัณ	สำนักปลัดฯ													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง  
แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ แผนงานการพัฒนาทางการศึกษาและการเรียนรู้)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก	๗๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				↔									
๒	โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเจ้าเณร	- สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเจ้าเณร	๖๔๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านเจ้าเณร	สำนักปลัด		←————→					←————→						
๓	โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านเจ้าเณร	- จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียน (อ.๑-ป.๖)	๓๖๔,๘๐๐	โรงเรียนบ้านเจ้าเณร	สำนักปลัด		←————→					←————→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

\*\*\*\*\*

ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง

แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการหนุนย่อยกัญญา	- จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงบิดามารดา คุณครู ผู้มีพระคุณ	๕,๐๐๐	ศพต. ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด									↔		↔	
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	- จัดซื้อจัดจ้างค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา (หนังสือเรียน, อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๕๘,๐๐๐	ศพต. ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด		←							←			→
๓.	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	- จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	ในเขต ทต.เอราวัณ จ.กาญจนบุรี	สำนักปลัด		←							←			→
๔.	โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว	- จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว	๑๐,๐๐๐	ศพต. ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด		←							←			→



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง  
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ แผนงานการส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ให้กับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี	๑๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ แผนงานการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	- จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ (แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ แผนงานการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←									→
๒.	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับชุมชน/หน่วยงานอื่นในระดับที่สูงขึ้นทั้งระดับอำเภอ จังหวัด ภาคและระดับประเทศ	- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ จ.กาญจนบุรี	สำนักปลัด				←									→



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ แผนงานการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการอุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีในวันสำคัญของชาติ ศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรม และงานสาธารณกุศล	- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีในวันสำคัญของชาติ งานสาธารณกุศลต่างๆในอำเภอ	๓๐,๐๐๐	อำเภอศรีสวัสดิ์	สำนักปลัด		↔											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ แผนงานการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการจัดงานประเพณีศาลเจ้าพ่อปู่ผาแดง	- จัดงานประเพณีศาลเจ้าพ่อปู่ผาแดง	๑๐,๐๐๐	ตลาดสดทต.เอราวัณ	สำนักปลัด								↔				
๒.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	- จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด							↔					
๓.	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	- จัดกิจกรรมรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี	๒๐๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	↔		↔							↔		
๔.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	- จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด		↔										
๕.	โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	- จัดถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	วัดพ่อนนเณร	สำนักปลัด										↔		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ แผนงานการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ และการจ้างงานของประชาชน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพของชุมชน	- จัดฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้กับประชาชน	๔๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←—————→							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
 แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ แผนงานการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ธุรการ	- จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ จำนวน ๒ คน	๒๐๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด กองช่าง	←													→
๒	โครงการจ้างเหมาดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จ้างเหมาดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ คน	๑๐๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง (แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ แผนงานการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี	- จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานเงินและบัญชี จำนวน ๒ คน	๒๐๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองคลัง	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ แผนงานการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	- จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา	๑๐๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←												→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ แผนงานการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ธุรการ	- จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ จำนวน ๒ คน	๒๐๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
แผนงานเคหะและชุมชน : งานสวนสาธารณะ (แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ แผนงานการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจ้างเหมาดูแลตกแต่งและรักษาความสะอาดบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ	- จ้างเหมาผู้ดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑๐ คน	๙๓๖,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←													→



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
แผนงานเคหะและชุมชน : งานสวนสาธารณะ (แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ แผนงานการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจ้างเหมาดูแลจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล	- จ้างเหมาดูแลจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล จำนวน ๓ คน	๓๓๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←													→
๒	โครงการจ้างเหมาดูแลและรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล	- จ้างเหมาดูแลและรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล จำนวน ๔ คน	๓๘๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	- การดำเนินการเลือกตั้ง	๘๐๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ แผนงานการพัฒนาความรู้ความสามารถฯ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	- อบรมและศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ แผนงานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด	<p style="text-align: center;"><b>งานธุรการ</b></p> ๑.๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๑.๒ โฟโตคอปปี้ออโต้สแตนด์บายจำนวน ๒ ตัว ๑.๓ ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ๑.๔ ตู้แร็คไม้ใส่อุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน ๑ ตู้ ๑.๕ เครื่องมัลติมีเดียจอเทอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ๑.๖ เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๖,๔๐๐	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ แผนงานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		งานระดับก่อนวัยเรียน ๑. พัฒนแบบติดผนัง ๓ ใบพัด ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว	๙,๖๐๐															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง (แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ แผนงานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		<p style="text-align: center;"><u>กองคลัง</u></p> <p>๑. เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง และเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว</p> <p>๒. โต๊ะทำงานรูปตัวแอล จำนวน ๑ ชุด</p>	<p style="text-align: center;">๕,๕๐๐</p> <p style="text-align: center;">๑๕,๐๐๐</p>														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

\*\*\*\*\*

ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ แผนงานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
		<p style="text-align: center;"><u>กองช่าง</u></p> <p>๑. เวทีสำเร็จรูป จำนวน ๑๐ ชุด ขนาดความหนาพื้นไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ขนาดเวทีย่อยกว่า ๒๐x๑๒๐x๘๐ เซนติเมตร พับเก็บได้ ใช้อลูมิเนียม ขนาดความหนาพื้น ไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร</p> <p>๒. โตะพับสแตนเลส จำนวน ๑๐ ตัว</p> <p style="text-align: center;"><u>งานไฟฟ้าและถนน</u></p> <p>๑. ปากกาจับชิ้นงาน จำนวน ๑ ตัว ขนาดกว้าง ขนาด ๖ นิ้ว</p> <p>๒. หินเจียรสองด้าน จำนวน ๑ เครื่อง กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓๗๐ วัตต์/๐.๕ HP</p>	๕๕,๐๐๐																			
			๔๐,๐๐๐																			
			๓,๕๐๐																			
			๓,๕๐๐																			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

พด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ แผนงานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		<u>งานสวนสาธารณะ</u> ๑. เครื่องย้อยกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดกึ่งที่ย้อยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ใบมีด	๖๐,๐๐๐															



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.๐๒

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.เอราวัณ ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง (แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	๕,๐๐๐	ชุมชนในเขต ทต.เอราวัณ	กองคลัง				←	→									
๒	โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	- จัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐	ทต.เอราวัณ	กองคลัง	←													→